

เหตุผลความจำเป็นของสถานีวิทยุในเครือข่ายมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชน  
ในการใช้คลื่นความถี่ในกำลังส่ง และเสอาอากาศ  
สำหรับผู้ประกอบการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนระดับชาติ

๑. สถานีวิทยุในเครือข่ายมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชน เป็นสถานีวิทยุที่ได้ก่อตั้งมานาน ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๖ หรือก่อนปี พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยประชาชนผู้มีความเลื่อมใสศรัทธาในพระกรรมฐานสายหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต หรือที่เรียกกันว่า “ชุมชนผู้มีความสนใจร่วมกันในธรรมะคำสั่งสอนของพระกรรมฐานสายหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต” ได้อาศัยบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๔๐ และพ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. ๒๕๔๓ เริ่มตั้งสถานีวิทยุเสียงธรรมฯ และนำมาถวายองค์หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน เพื่อให้เป็นสมบัติของสงฆ์ โดยประชาชนในแต่ละสถานีจะเป็นผู้ดำเนินการ รับผิดชอบค่าใช้จ่ายภายในสถานีเอง ทั้งนี้ได้มีการรายงานและประสานงานให้หน่วยงานทางราชการทราบมาโดยตลอด ทั้งโดยลายลักษณ์อักษรและโดยทางวาจา

แม้กฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายประกอบจะมีการปรับปรุงเป็นรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๕๐ และ เป็นพ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ รวมถึงมีการออกกฎหมายเพิ่ม คือ พ.ร.บ.ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ แต่บทบัญญัติของกฎหมายทั้งหมด ยังคงส่งเสริมให้ภาคประชาชนมีส่วนในการใช้คลื่นความถี่เพื่อประโยชน์สาธารณะ โดยไม่แสวงหากำไรในทางธุรกิจ กฎหมายถึงกับบัญญัติให้ภาคประชาชนได้ใช้คลื่นความถี่วิทยุกระจายเสียงสำหรับวิทยุในประเภทบริการชุมชน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐ ของพื้นที่การกระจายเสียง และให้ได้รับเงินสนับสนุนจาก กสทช. ทั้งนี้กฎหมายได้บัญญัติให้กสทช.ส่งเสริมชุมชนที่มีความพร้อมจัดตั้งสถานีวิทยุอีกด้วย ไม่มีบทบัญญัติใดในกฎหมายที่จะให้จำกัดกำลังส่ง หรือ พื้นที่การออกอากาศของสถานีวิทยุภาคประชาชน ที่ไม่ได้สร้างปัญหาใด ๆ ต่อสังคม

๒. สถานีวิทยุเสียงธรรมฯ ได้จัดตั้งก่อนวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๓ ซึ่งเป็นวันที่ กสทช. กำหนดให้ ผู้ที่ใช้ประโยชน์คลื่นความถี่อยู่ก่อนวันดังกล่าว สามารถใช้สิทธิในฐานะผู้ประกอบการรายเดิมได้

๓. ประชาชนได้ใช้คลื่นความถี่วิทยุอันเป็นทรัพยากรสื่อสารของชาติมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อประโยชน์สาธารณะ โดยเนื้อหาของสาระของรายการจากสถานีวิทยุเสียงธรรมฯ มีคุณูปการและเป็นประโยชน์อย่างมหาศาลต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ซึ่งขอสรุปเพียงย่อ ดังนี้

๓.๑ เป็นสถานีวิทยุที่ค้ำจุนชาติไทย ปลูกฝังให้ประชาชนมีความรัก ความสามัคคี และเสียสละผลประโยชน์ส่วนตนเพื่อประโยชน์ของชาติ รูปธรรมที่เห็นชัดเจนเป็นที่ประจักษ์และยอมรับถึงน้ำใจอันยิ่งใหญ่ของคนไทยทั้งชาติ คือ โครงการช่วยชาติ โดย หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน ที่สามารถรวบรวมทองคำได้มากถึงกว่า ๑๓ ตัน มูลค่าปัจจุบันมากกว่า ๒ หมื่นล้านบาท เพื่อเป็นทุนสำรองค้าชาติไทยในคลังหลวง ทำให้ประเทศไทยพ้นจากวิกฤติเศรษฐกิจในช่วงปี พ.ศ.

๒๕๔๐ และยังได้มีประเพณีในการสืบทอดแขนงนำดอลลาร์เข้าคลังหลวง เป็นประจำทุกปี แม้องค์หลวงตาฯ ได้ละธาตุขันธ์ไปแล้ว เป็นการสร้างจิตสำนึกของชาติไทยในการเสียสละเพื่อชาติ รวมถึงทำให้ประชาชนมีจิตสำนึกในการหวงแหนสมบัติของชาติ รวมถึงสมบัติในคลังหลวง เพื่อให้เป็นหลักประกันค้ำชาติยาวนานตลอดไป จนถึงกัลบุตรสุดท้ายภายหลัง

นอกจากนั้น ยังส่งเสริมให้ประชาชนมีจิตใจอ่อนโยนเอื้ออารี โดยองค์หลวงตามหาบัวฯ ได้เป็นตัวอย่างในการสงเคราะห์โลกโดยเฉพาะโรงพยาบาล โรงเรียน สถานสงเคราะห์ ทั่วประเทศกว่า ๒ ร้อยแห่ง รวมถึงผู้ยากไร้ และผู้ประสบภัยต่าง ๆ ทำให้เกิดประเพณีการจัดโรงทานในงานต่าง ๆ รวมถึงการจัดข้าวสาร อาหารแห้งช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อครั้งมหาอุทกภัยในประเทศไทย เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๔

นอกจากนี้ ยังส่งเสริมให้ประชาชนใช้ชีวิตตามแบบอย่าง “เศรษฐกิจพอเพียง” ทำให้ประเทศไทยสามารถเจริญรุ่งเรืองไปได้ด้วยความพอเพียง สมฐานะของตน

๓.๒ เป็นสถานีวิฑูย์ที่ค้ำจุนพระศาสนา โดยเฉพาะการเผยแผ่ธรรมะภาคปฏิบัติจากพระอรหันต์ในสายหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ทั้งหมด ๒๘ รูปที่เคยจำพรรษาในภาคต่าง ๆ ทั่วประเทศ และเป็นทีเคารพเลื่อมใสของชาวพุทธทั้งประเทศอีกด้วย ตัวอย่างที่ขอน้อมนำมาแสดง ได้แก่ หลวงปู่ฝั้น อาจาโร หลวงปู่ขาว อนาลโย หลวงปู่ชอบ ฐานสโม หลวงปู่สิม พุทธาจาโร หลวงปู่หลุย จันทสาโร หลวงปู่แหวน สุจิณฺโณ หลวงปู่ดูลย์ อตุโล หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน หลวงปู่ชา สุภัทโท หลวงพ่อพุธ ฐานิโย หลวงพ่อสิงห์ทอง ธรรมวโร ฯลฯ ซึ่งแต่ละองค์ได้รับความเคารพอย่างสูง และเป็นตัวอย่างอันประเสริฐของสาธุชนทั้งหลาย ดังจะเห็นได้ประวัติขององค์ท่านจากเว็บไซต์ [www.dhammathai.org](http://www.dhammathai.org) และ [www.luangta.com](http://www.luangta.com) และเว็บไซต์อื่น ๆ ด้วย

สถานีวิฑูย์เสียดธรรมฯ ยังเป็นสถานีวิฑูย์หลัก ที่ปกป้องรักษาองค์สมเด็จพระสังฆราช ไม่ให้มีการล่วงละเมิดพระอำนาจของพระองค์ และไม่ให้มีการละเมิดพระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์ในการสถาปนาองค์สมเด็จพระสังฆราช ซึ่งเป็นพระราชอำนาจโดยสมบูรณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

นอกจากนี้ องค์หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน ท่านได้ยังรับความเคารพจากชาวต่างประเทศเป็นอย่างมาก สื่อต่างประเทศได้ลงข่าวความเสียสละขององค์หลวงตามหาบัวฯ ทำให้ประเทศไทยได้มีชื่อเสียงและความยอมรับในทางสากลมากขึ้น ถึงแม้ประชาชนและสถาบันพระมหากษัตริย์ รวมถึงหน่วยงานราชการบางแห่งจะให้ความเคารพต่อองค์หลวงตามหาบัวฯ แต่บางหน่วยงานยังเห็นธรรมะขององค์หลวงตามหาบัวฯ มีค่าเทียบเท่ากับสถานีวิฑูย์นันทิ์ที่ชายาเยื่อ น ชาวต่างประเทศบางรายถึงกับปรารภว่า “ทำไมเมืองไทยจึงไม่ยกย่องบุคคลที่ทำคุณงามความดีอันเห็นประจักษ์อย่างชัดเจน เช่น องค์หลวงตามหาบัวฯ ถ้าเป็นในประเทศของเขาจะให้ความเคารพยกย่องยิ่งไปกว่านี้”

นอกจากนี้ ประชาชนทั้งหลายได้ปฏิบัติศาสนธรรม ได้แก่ การทำวัตรสวดมนต์เข้า เย็น ปฏิบัติภาวนา จากการรับฟังวิทยุเสียงธรรมฯ ทั้งยังใช้ในการแก้ไขปัญหาในชีวิตประจำวันเช่น ปัญหาในที่ทำงาน ปัญหาครอบครัว ปัญหารายได้น้อย ธรรมะที่ออกเผยแพร่นี้ได้ทำให้เกิดความรักใคร่ความเมตตาต่อกัน ฯลฯ ได้ช่วยให้เกิดทางออกในชีวิตประจำวันได้อย่างอัศจรรย์ โดยเฉพาะประชาชนผู้เจ็บไข้ได้ป่วย คนพิการ และคนชรา ผู้ด้อยโอกาสทั้งหลาย ซึ่งต้องการกำลังใจในการดำรงชีวิต ต้องพึ่งธรรมะ เพื่อเป็นหลักใจในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน ดังนั้น การขาดการรับฟังจากสถานีวิทยุเสียงธรรมฯ จะทำให้ประชาชนขาดประโยชน์ และอาจจะทำให้สังคมอยู่ในภาวะเสื่อมทรามลงไปกว่านี้ หากจำกัดพื้นที่การกระจายเสียงลง

๓.๓ เป็นสถานีวิทยุที่เกิดขึ้นและปกปักรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างต่อเนื่อง และเป็นรูปธรรม โดยองค์หลวงตามหาบัว และพระอริยสงฆ์ทั้งหลาย ได้ปลุกฝังจิตสำนึกของประชาชนให้มีความรักเคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และได้้นำในการปกป้องพระราชอำนาจของพระองค์ โดยเฉพาะในการสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช ซึ่งเป็นพระราชอำนาจโดยสมบูรณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทั้งนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ได้ทรงรับมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนไว้ในพระอุปถัมภ์ไว้เป็นที่เรียบร้อยตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๔๘

๔. สถานีวิทยุเสียงธรรมฯ ได้ช่วยเยียวยาปัญหาทางสังคมที่ทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น เนื่องจากสื่อที่ส่งเสริมคุณธรรมความดีมีพื้นที่น้อย ส่วนใหญ่จะมีเพียงสื่อบันเทิง ตัวอย่างของปัญหาทางสังคมที่น่าเป็นห่วง เช่น

กรณีการทำแท้ง ศูนย์สร้างเสริมสุขภาพวัยรุ่นของโรงพยาบาลรามาริบัติ ประเมินการเมื่อปลายปี ๒๕๕๓ ว่า ในประเทศไทยมีวัยรุ่นทำแท้งถึงปีละ ๓ แสนคน หรือวันละราว ๑,๐๐๐ คน นับเป็นอัตราการทำแท้งในวัยรุ่นที่สูงที่สุดในโลก

นอกจากนี้ ปัญหาคอร์รัปชันในประเทศไทยได้มีการขยายตัวอย่างรุนแรง โดย นางสาวณีย์ ไทรุ่งโรจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้แถลงข่าวเมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ว่า ดัชนีสถานการณ์คอร์รัปชันไทย (Thai Corruption Situation Index : CSI) มีแนวโน้มที่รุนแรงมาก ความเสียหายของการทุจริตคอร์รัปชันเมื่อประเมินจากงบประมาณรายจ่ายภาครัฐ ประเภทจัดซื้อจัดจ้างค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งปลูกสร้างของหน่วยงานราชการ และงบประมาณรัฐวิสาหกิจ มากถึงเกือบ ๓ แสนล้านบาท

ตัวเลขดังกล่าวข้างต้น สะท้อนให้เห็นถึงความจำเป็นเร่งด่วนในการสร้างความสมดุลระหว่างมิติทางวัตถุกับมิติทางจิตใจ โดยต้องเร่งนำธรรมะเข้าสู่จิตใจของคนผ่านการสื่อสารทุกประเภท โดยเฉพาะอย่างยิ่งสื่อวิทยุกระจายเสียงที่เข้าถึงประชาชนได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว

ทุกภาคส่วนของสังคมโดยเฉพาะภาครัฐต้องสนับสนุนส่งเสริมให้มีการเผยแพร่ธรรมะของพระพุทธเจ้ากระจายไปอย่างกว้างขวางควบคู่ไปกับการพัฒนาทางด้านการศึกษา เพื่อให้ธรรมะได้ซึมซับเข้าสู่จิตใจของคนไทย ยิ่งความสงบและผาสุกร่มเย็นให้กับสังคมได้อย่างแท้จริง มิฉะนั้นจะนำความรู้ที่ได้มาใช้ในสิ่งที่ผิดศีลธรรมเป็นภัยอันตรายต่อชาติในภายหน้า ความสำคัญจำเป็นดังกล่าว โสเครตีส (Socrates) นักปรัชญาผู้ยิ่งใหญ่ชาวกรีก ยังได้ให้คติเป็นอมตะวาจาด้วยคำกล่าวที่ว่า "ความรู้คู่คุณธรรม" (Knowledge is Virtue)

๕. สถานีวิทยุเสียดธรรมฯ ถึงแม้จะเป็นการประกอบกิจการระดับชาติ เป็นไปตามความต้องการของประชาชนอย่างกว้างขวาง แต่ในทุกสถานียังไม่ได้มีกำลังส่งเกินกว่า ๕๐๐ วัตต์ และเสาสูงเกินกว่า ๖๐ เมตร เหมือนกันไปหมด กล่าวคือ ในแต่ละสถานีมีขนาดกำลังส่ง และเสาสูงครอบคลุมรัศมีการออกอากาศมากน้อยแตกต่างกันออกไป ตามกำลังของประชาชนในแต่ละพื้นที่ ไม่มีใครมาผูกขาดครอบงำ อย่างไม่รู้ก็ตาม เมื่อประชาชนในพื้นที่นั้น ๆ มีกำลังและประสบการณ์มากขึ้น ก็มีแนวโน้มในการขยายกำลังส่งให้กว้างขวาง โดยไม่เบียดคลื่นอื่นที่มีอยู่ เพื่อให้เกิดประโยชน์สาธารณะอย่างกว้างขวาง ซึ่งเป็นหลักการที่ยึดปฏิบัติตั้งแต่เริ่มตั้งสถานีวิทยุเป็นต้นมา และเนื่องจากเป็นการใช้เครื่องส่งที่มีมาตรฐาน จึงไม่พบว่า มีการส่งคลื่นรบกวนการบินแต่อย่างใด

การเพิ่มกำลังส่งนั้นอาจจะเปรียบได้กับกรณีพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าบุรฉัตรไชยากร กรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน พระบิดาแห่งกิจการวิทยุกระจายเสียงไทย เมื่อเริ่มทรงตั้งสถานีวิทยุก็ทรงใช้เครื่องส่งวิทยุด้วยกำลังวัตต์น้อย ๆ ต่อมาเมื่อเวลาผ่านไป ก็ได้ใช้เครื่องส่งที่มีขนาดกำลังส่งที่สูงขึ้น เพื่อให้ได้ประโยชน์กว้างขวางขึ้นไป

อย่างไรก็ตาม องค์หลวงตามหาบัว ได้เทศน์ฝากกับฝ่ายบ้านเมืองเอาไว้ว่า อย่ามาคิดขวางทำลายวิทยุนี้ เพราะถ้าธรรมชาติโลกเสียหายมาก และถ้าหากขัดข้องด้านใด ควรปรึกษาหารือกันดังคำเทศน์ดังต่อไปนี้

**“ธรรมนี้ถ้าขาดจากโลกไปเมื่อใดโลกนี้จะทรุดลงๆ จมได้นะ ธรรมชาติโลก อย่างอื่นขาดไม่มีอะไรเสียหาย ถ้าธรรมชาติโลกเสียหายมากที่สุด ให้พากันพิจารณา เวลานี้กำลังฟื้นฟูกันตั้งสถานีวิทยุที่นั่นที่นี้ เราพอใจ ... วิทยุนี้ควรจะออกโลกตามเยี่ยงอย่างของพระพุทธเจ้าที่ประทานไว้แล้วเรื่อยมา ด้วยความราบรื่นดีงาม ไม่ควรที่จะมีสิ่งใดเข้ามาคิดขวางทำลาย ถ้าอันใดจะไปกระทบกระเทือนกับสมบัติของชาติด้วยกัน ชาติกับศาสนาอยู่ด้วยกัน เช่นอย่างวิทยุนี้อาจจะไปเกี่ยวข้องกับทางฐานการบงการบินบ้าง ของทางการบ้านเมือง เหล่านี้ก็ควรปรึกษาหารือกันได้ ไม่ควรที่จะมาคิดกันทำลายแบบเผด็จ ร้อน ๆ เจียบ ๆ ขาด ๆ แบบป่า ๆ เกือบ ๆ เพราะโลกกับธรรมอยู่ด้วยกัน ถ้าอะไรมันขัดข้อง ทางบ้านเมืองขัดข้องอย่างไร ก็ปรึกษากันกับทางฝ่ายวิทยุฝ่ายธรรม แก่ไขตัดแปลงเพื่อความเจริญชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ของเรา นี่เป็นความชอบธรรม วันนีเผดียงเพียงเท่านี้ก่อน”**

(เทศน์เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๔๘  
เรื่อง ธรรมชาติโลกเสียหายมาก)

ด้วยเหตุผลความจำเป็นโดยย่อดังกล่าวข้างต้น มูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนฯ จึงมีความจำเป็นในการยืนยันในการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนระดับชาติ ดังที่องค์หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน ได้เคยมีหนังสือแจ้งมายัง กทช.ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๒ และกฎหมายก็ได้รับรองสถานะอย่างชัดเจน รวมทั้งเจตนารมณ์แห่งกฎหมายยังได้บันทึกเอาไว้ว่า วิทยุภาคประชาชนมีทั้งระดับชาติ ภูมิภาค และท้องถิ่น

หากต้องลดพื้นที่กระจายเสียงลง โดยมีการเลือกปฏิบัติทำให้ผู้ประกอบการรายเดิมขยายกำลังส่งมาเบียดคลื่นของวิทยุเสียงธรรมฯ จะทำให้มูลนิธิเสียงธรรมฯ ไม่สามารถประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงในระดับชาติได้ ส่งผลให้ประเทศชาติและประชาชนเสียประโยชน์ไปอย่างมหาศาล อันจะขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญและกฎหมาย ที่ต้องการส่งเสริมให้มีการใช้คลื่นความถี่เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน

---